
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลวังช้ิน 
สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒  (ครั้งท่ี ๒)  ประจ าปี  ๒๕๖๔ 

วันที ่๒๖ สิงหาคม  ๒๕๖๔  เวลา 10.๐๐น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลวังช้ิน 

--------------------------------  
 

ผู้มาประชุม 
๑. นางมัณฑนา  ไชยแก้ว   ประธานสภาเทศบาลต าบลวังช้ิน 
๒. นางเพ็ญศรี  ยานะผูก   รองประธานสภาเทศบาลต าบลวังช้ิน 
๓. นายบ าเหน็จ  โนราช    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลวังช้ิน 
๔. นายเป็ก  แก้วปัน    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลวังช้ิน 
๕. นายพิชิตพงษ์  บริสิน    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลวังช้ิน 
๖. นางมุกดา  จันทร์ค า    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลวังช้ิน 
๗. นางรัตนาภรณ์  ชัยนาม   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลวังช้ิน 
๘. นางสาวฤษินี  หลวงยศ   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลวังช้ิน    
๙. นายสมควร  ปาค า    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลวังช้ิน 
๑๐. นางสุภาภรณ์  ธีรกุล   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลวังช้ิน     
๑๑. นายส าราญ  ชาตารักษ์   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลวังช้ิน    
๑๒. นายอนงค์  ตาดา    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลวังช้ิน 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นายจ าเริญ  กิมประสิทธ์ิ   นายกเทศมนตรีต าบลวังช้ิน  
๒. นายวิรัช  เครือค า    รองนายกเทศมนตรีต าบลวังช้ิน  
3. นายสามารถ  ขันค า    รองนายกเทศมนตรีต าบลวังช้ิน 
4. นายประยูร  เทพวงค์    ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลวังช้ิน  
๕. ร.ต.ท.พยุงศักดิ์  ค าจันทา   เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลวังช้ิน  
๖. นายประกอบ  อินสุริยา            ปลัดเทศบาลต าบลวังช้ิน 
๗. นางพนอ  วันมูล    ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  
๘. นายธนะรัชต์  สุยะใจ    หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
9. นางสาวนันท์นภัส  แลวงศ์นิล   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
๑๐. นางสาวมนทกานต์  เพชรปิตุพงษ์  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ  
๑๑. นางสาวนิติยา  นวนแก   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  
1๒. จ่าสิบเอกอิสเรศ  มีชัย   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  
๑๓. นางนิษฐา  เครือเต็ม   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
 
 
 

     /เร่ิมประชุม... 



-๒- 
 

 
เร่ิมประชุมเวลา  ๑๐.๐๐ น. 
นางมัณฑนา   ไชยแก้ว  -บัดนี้ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลวังช้ิน ได้มาครบองค์ประชุมแล้ว  
ประธานสภาเทศบาล  ดิฉัน ขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบลวังช้ิน  สมัยสามัญ สมัย ที่ ๒ 

(คร้ังที่ ๒) ประจ าปี  ๒๕๖๔  ตามประกาศสภาเทศบาลต าบลวังช้ิน  
ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลวังช้ิน 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๔  มีก าหนด  ๓๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ๒  
– ๓๑ สิงหาคม  ๒๕๖๔ นั้น ดังนั้นจึงด าเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุมสภาเทศบาลต าบลวังช้ินต่อไป   

 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานสภาเทศบาลจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

-ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลวังช้ิน สมัยที่ ๒ (ครั้งท่ี ๑)
ประจ าปี  ๒๕๖๔  เม่ือวันที่ ๑๓ สิงหาคม  ๒๕๖๔ 
 

นางมัณฑนา   ไชยแก้ว          -ตามเอกสารรายงานการประชุมที่ได้แจ้งให้ทุกท่านแล้ว โดยจะพิจารณา 
ประธานสภาเทศบาล  รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลวังช้ิน  สมัยสามัญ สมัยที่ ๒   

(คร้ังที่ ๑)  ประจ าปี ๒๕๖๔  เมื่อวันที่ ๑๓  สิงหาคม  ๒๕๖๔   
มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่  เชิญเสนอได้ค่ะ 

 
-ถ้าไม่มี  ดิฉันขอมติว่าผู้ใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล
วังช้ิน  สมัยที่ ๒  (คร้ังที่ ๑)  ประจ าปี  ๒๕๖๔  เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม  
๒๕๖๔  ท่านใดรับรองกรุณายกมือขึ้น  (นับ) ท่านใด 
ไม่รับรองกรุณายกมือขึ้น (นับ) 

 
มติที่ประชุมมี มติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลวังช้ิน สมัยที่ ๒ (ครั้งท่ี ๑) ประจ าปี  
๒๕๖๔  เม่ือวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
ด้วยจ านวนเสียง  มติรับรอง  ๑๑  ท่าน  

ไม่รับรอง  -  ท่าน 
งดออกเสียง  1  ท่าน 

 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องกระทู้ถาม 

-ไม่มี- 
 

/ระเบียบวาระที่ ๔... 



-๓- 
 

 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถ่ินจัดต้ังข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว  
๔.๑ เรื่อง  การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๕  ในวาระท่ี ๒ และวาระท่ี ๓ 
นางมัณฑนา   ไชยแก้ว   -ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประธานสภาเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายงานผลการพิจารณาและ

ความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

  
นายเป็ก  แก้วปัน - เรียนประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้มีเกียรติ ทุกท่าน     
ประธานคณะกรรมการ  ตามที่ประชุมสภาเทศบาลฯ  ได้มีมติเมื่อคราวประชุมสภาเทศบาล  
แปรญัตติฯ ต าบลวังช้ิน สมัยสามัญ สมัยที่ 2  คร้ังที่ 1  เมื่อวันที่ 1๓ สิงหาคม  

256๔  ได้แต่งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติจ านวน 3 ท่านประกอบด้วย  
1.นายพิชิตพงษ์ บริสิน สมาชิกสภาเทศบาลเขตเลือกตั้งที่  ๒  
2.นายสมควร ปาค า สมาชิกสภาเทศบาลเขตเลือกตั้งที่ ๒ และกระผม 
นายเป็ก  แก้วปัน สมาชิกสภาเทศบาลเขตเลือกตั้งที่ ๑  และที่ประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติคร้ังแรกเมื่อวันที่ 1๓ สิงหาคม 256๔ 
เห็นชอบให้กระผมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ นั้น   
คณะกรรมการแปรญัตติได้ก าหนดระยะเวลายื่นค าแปรญัตติต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติ ตั้งแต่เวลา ๐8.๓0 น. ของวันที่ 1๔ สิงหาคม 
256๔ ถึงเวลา 1๗.๐0 น. ของวันที่ 1๖ สิงหาคม 256๔ ปรากฏว่า 
ในช่วงเวลาดังกล่าว ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดยื่นขอแปรญัตติ  
แต่อย่างใด และวันที่ 1๗ สิงหาคม 256๔ เวลา ๑๐.00 น. 
คณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุมพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 256๕ โดยได้เชิญตัวแทนของผู้บริหารและ
ตัวแทนของส่วนราชการต่างๆ ของเทศบาล มาชี้แจ้งรายละเอียดของ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ใช้
เวลาในการพิจารณาประมาณ 5 ช่ัวโมง และมีมติเห็นชอบตามร่าง  
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีเสนอต่อสภาเทศบาลทั้งหมด  
ดังนั้น จึงขอน าเรียนต่อท่านประธาน เพื่อให้สภาเทศบาลต าบลวังช้ิน 
ได้พิจารณาในวาระที่ 3 ต่อไป ขอขอบคุณครับ 
 

 
/นางมัณฑนา... 
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นางมัณฑนา   ไชยแก้ว   -ตามที่ประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ  
ประธานสภาเทศบาล รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ได้รายงานผลการพิจารณา

และความเห็นของคณะกรรมการ  แปรญัตติฯ ให้สมาชิกสภาเทศบาล
ได้ทราบไปแล้ว  ล าดับต่อไปขอเชิญเลขานุการสภาช้ีแจงระเบียบ 
ที่เกี่ยวข้องค่ะ 
 

นายประกอบ  อินสุริยา  - เรียนประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้มีเกียรติ ทุกท่าน 
เลขานุการสภาฯ การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 256๕ 

วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ และวาระที่ 3 ขั้นลงมติ ขอช้ีแจงเกี่ยวกับ
ระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณ ในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. 2554 ข้อ 51 ในการพิจารณา
ร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามล าดับข้อเฉพาะที่มีการ
แปรญัตติ หรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่นถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็น
ด้วยกับค าแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอ
ขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปล่ียนแปลงมตินั้นอีก ถ้าข้อความในข้อ
ใดที่มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระส าคัญ ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา
ใหม่เฉพาะที่ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้ โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเร่ือง
ใหม่ขึ้นอีก ในกรณีที่มีมติส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว การพิจารณาเฉพาะข้อนั้น ๆ เป็นอันระงับ 
ไว้ก่อน แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออื่น ๆ ต่อไป สภา
ท้องถิ่นอาจลงมติให้พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้ ถ้าข้อขัดแย้งหรือ
ข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดข้ึนในการพิจารณารวดเดียว ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นจะลงมติให้ดาเนินการตามความในวรรคสามก็ได้ เมื่อ
คณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้ระงับไว้นั้น
ตามวรรคสามแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิก
สภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบส่ีช่ัวโมงก่อนวัดนัดประชุม เว้นแต่กรณี 

 
 
 

/ต้องพิจารณา... 
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ต้องพิจารณาเป็นการด่วน ในการประชุมต่อวาระที่สองให้ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ได้ระงับไว้เท่านั้น ข้อ 52 การพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภา ท้องถิ่น
จะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันควร ในการพิจารณาวาระนี้ ให้
ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 

 
นางมัณฑนา   ไชยแก้ว  -ตามที่ประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ  
ประธานสภาเทศบาล รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ได้รายงานผลการพิจารณา

และความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติฯ ว่าการแปรญัตติร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไม่มี
สมาชิกสภาเทศบาลยื่นค าขอแปรญัตติ และคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไม่มี
การแก้ไขร่างเทศบัญญัติฉบับนี้แต่อย่างใด โดยคงไว้ตามร่างเดิม นั้น 
     

    -เป็นอันว่าในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ ก็ไม่มีการอภิปราย  
ของท่านสมาชิกแต่อย่างใด 

 
    -ก่อนจะพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
    งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวาระที่ ๓ ขั้นลงมติ ดิฉันขอเสนอ  

ให้พักการประชุมเป็นเวลา ๑๕ นาที   
 
(เมื่อครบก าหนด ๑๕  นาที เลขานุการสภาเทศบาลได้ให้สัญญาณเรียก
สมาชิกสภาเทศบาลเข้าห้องประชุม เลขานุการสภาเทศบาลได้เชิญ
ประธานสภาเทศบาลด าเนินการประชุม ต่อไป) 

 
 
 
 
 
 
 

/นางมัณฑนา... 
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นางมัณฑนา   ไชยแก้ว  -เมื่อสมาชิกสภาฯ เข้ามาในห้องประชุม ครบองค์ประชุมแล้ว  
ประธานสภาเทศบาล ต่อไปจะเป็นการพิจารณาร่างเทศบัญญัติในวาระที่ ๓  ดิฉันจึงขอมติ 

ที่ประชุมว่ามีสมาชิกท่านใด เห็นชอบให้ตราร่างเทศบัญญัตินี้  
เป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
หรือไม่ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕   
โปรดยกมือค่ะ  (นับ) 

   
มติที่ประชุม  เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕   
ด้วยจ านวนเสียง  เห็นชอบ  11  ท่าน  

ไม่เห็นชอบ  -  ท่าน 
งดออกเสียง  1  ท่าน 

 
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอใหม่  
 

5.1 ญัตติของนายกเทศมนตรีต าบลวังช้ิน  เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  (กองการศึกษา) 
 

นางมัณฑนา  ไชยแก้ว  -ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อที่ประชุมค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล  
 

นายจ าเริญ  กิมประสิทธ์ิ  -เรียนประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
นายกเทศมนตรี ข้าพเจ้านายจ าเริญ  กิมประสิทธ์ิ นายกเทศมนตรีต าบลวังช้ิน ขอเสนอ

ญัตติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ
กองการศึกษา เทศบาลต าบลวังช้ิน โดยมีหลักการและเหตุผลในการขอ
อนุมัติโอนงบประมาณ ดังนี้  หลักการ ตามประกาศเทศบาลต าบล 
วังช้ิน เร่ือง การใช้เทศบัญญัติ เร่ือง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 18 กันยายน 2563 โดยมีผลบังคับ
ใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563  ซึ่งได้ต้ังงบประมาณเป็นค่าจัดซื้อ
เคร่ืองปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ประเภท
ค่าครุภัณฑ์ หมวดค่าครุภัณฑ์ ส าหรับติดตั้งในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก- 

 
/เทศบาล... 
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เทศบาลต าบลวังช้ินไว้ จ านวน 144,300 บาท โดยกองการศึกษาได้
ตรวจสอบราคาเคร่ืองปรับอากาศตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 แล้ว พบว่าราคาเคร่ืองปรับอากาศแบบตั้งพื้น
หรือแขวนที่ตั้งงบประมาณไว้ ไม่เพียงพอ เนื่องจากราคา
เคร่ืองปรับอากาศขนาดดังกล่าว ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ก าหนดไว้
เคร่ืองละ 47,200 บาท แต่งบประมาณที่ตั้งไว้ 144,300 บาท เฉล่ีย
เคร่ืองละ 36,075 บาท ซึ่งต่ ากว่าราคาที่ก าหนดไว้ในมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ 11,125 บาท ต่อเคร่ือง หากจะให้มีงบประมาณเพียงพอต่อ
การจัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศดังกล่าว จึงมีความจ าเป็นต้องขอโอนเงิน
งบประมาณเพิ่มเพื่อให้สามารถจัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศได้  และตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด ๔ การโอนและการแก้ไข
เปล่ียนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบ
ลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปล่ียน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น นั้น เหตุผล เพื่อให้การจัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศถูกต้อง ตรงกับ
ข้อเท็จจริง และเหมาะสมกับการใช้งานตามสภาพพื้นที่ภายในอาคารฯ 
ดังกล่าว และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 จึงได้
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 ในแผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ งบลงทุน 
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ เป็นเงิน 44,500 บาท รวมเป็นเงิน
ทั้งส้ิน 188,800 บาท  โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายญัตตินี้
       

นางมัณฑนา  ไชยแก้ว  -ตามที่นายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติ,บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประธานสภาเทศบาล  ประกอบการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ (กองการศึกษา) ให้สมาชิกได้ทราบไปแล้วนั้น มีสมาชิก
ท่านใดประสงค์จะอภิปราย เชิญค่ะ 

 
- ถ้าไม่มี  ดิฉันขอมติว่า ท่านใดอนุมัติตามญัตติ เร่ือง  ขออนุมัติโอน 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
ตามที่ท่านนายกเสนอ กรุณายกมือค่ะ (นับ) ท่านใดไม่อนุมัติให้โอน 
กรุณายกมือค่ะ (นับ) 

/มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม  อนุมัติใหโ้อนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ (กองการศึกษา)  
ตามที่นายกฯ เสนอ จ านวน 11 ท่าน ไม่เห็นชอบ – ท่าน งดออกเสียง 1 ท่าน 

 
5.2 ญัตติของนายกเทศมนตรีต าบลวังช้ิน  เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ 

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  เพ่ือไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองการศึกษา) 
 
นางมัณฑนา  ไชยแก้ว  -ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อที่ประชุมค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล  
 

นายจ าเริญ  กิมประสิทธ์ิ  -เรียนประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
นายกเทศมนตรี ข้าพเจ้านายจ าเริญ กิมประสิทธ์ิ นายกเทศมนตรีต าบลวังช้ิน ขอเสนอ

ญัตติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อต้ัง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ของกองการศึกษา เทศบาลต าบลวังช้ิน โดยมี
หลักการและเหตุผลในการขออนุมัติโอนงบประมาณดังต่อไปนี้ 
หลักการ  ตามประกาศเทศบาลต าบลวังช้ิน เร่ือง การใช้เทศบัญญัติ 
เร่ือง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 
18 กันยายน 2563 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563  
ซึ่งโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลวังช้ิน สังกัดกองการศึกษา เทศบาล
ต าบลวังช้ิน มีความจ าเป็นต้องติดต้ังรางระบายน้ าฝนด้านหน้าอาคาร
เรียน เนื่องจากเวลาฝนตกท าให้ฝนสาดเข้าไปในอาคาร ท าให้บริเวณ
พื้นอาคารดังกล่าวล่ืน อาจส่งผลให้เด็กนักเรียนได้รับอุบัติเหตุ ประกอบ
กับเทศบาลต าบลวังช้ินไม่ได้ต้ังงบประมาณเพื่อด าเนินการดังกล่าวไว้ 
และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด ๔ การโอนและการ
แก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปล่ียน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น นั้น เหตุผล เพื่อให้กองการศึกษา เทศบาลต าบลวังช้ิน  
มีงบประมาณเพียงพอส าหรับงานติดตั้งท่อระบายน้ าฝน อาคารโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต าบลวังช้ินได้ และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ  
 
 
 
 

/กระทรวง... 
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กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยขอโอนงบประมาณจากแผนงาน
การศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวนเงิน 33,700 บาท  
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งานติดตั้งท่อระบายน้ าฝน หมวดค่าที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โดยมีรายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้ายญัตตินี้   

 
นางมัณฑนา  ไชยแก้ว  -ตามที่นายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติ,บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประธานสภาเทศบาล  ประกอบการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  (กองการศึกษา)   
ให้สมาชิกได้ทราบไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปราย  
เชิญค่ะ 

 
- ถ้าไม่มี  ดิฉันขอมติว่า ท่านใดอนุมัติตามญัตติ เร่ือง  ขออนุมัติโอน 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ตามที่ท่านนายกเสนอ กรุณายกมือค่ะ (นับ) ท่านใดไม่
อนุมัติให้โอน กรุณายกมือค่ะ (นับ) 
 

มติที่ประชุม  อนุมัติใหโ้อนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือไปต้ังจ่าย 
เป็นรายการใหม่ (กองการศึกษา) ตามที่นายกฯ เสนอ จ านวน 11 ท่าน ไม่เห็นชอบ – ท่าน  
งดออกเสียง 1 ท่าน 
 

5.3 ญัตติของนายกเทศมนตรีต าบลวังช้ิน  เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  เพ่ือไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ (ส านักปลัดเทศบาล) 
 
นางมัณฑนา   ไชยแก้ว  -ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อที่ประชุมค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล  
 
 
 

/นายจ าเริญ... 
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นายจ าเริญ  กิมประสิทธ์ิ  -เรียนประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
นายกเทศมนตรี ข้าพเจ้านายจ าเริญ กิมประสิทธ์ิ นายกเทศมนตรีต าบลวังช้ิน ขอเสนอ

ญัตติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยมีหลักการและเหตุผลในการขออนุมัติ
โอนงบประมาณดังต่อไปนี้ หลักการ ตามประกาศเทศบาลต าบลวังช้ิน 
เร่ือง การใช้เทศบัญญัติ เร่ือง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 18 กันยายน 2563 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 
1 ตุลาคม 2563 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด ๔  
การโอนและการแก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ท าให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น นั้น เหตุผล เนื่องจากเทศบาล
ต าบลวังช้ิน มีความจ าเป็นจะต้องด าเนินโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์
ส่งเสริมอาชีพและการท่องเที่ยวเทศบาลต าบลวังช้ิน บริเวณหน้าที่ - 
ว่าการอ าเภอวังช้ิน หมู่ที่ ๗ ต าบลวังช้ิน อ าเภอวังช้ิน จังหวัดแพร่  
เพื่อด าเนินการจัดตั้งศูนย์พักคอย (Community Isolation)  
เตรียมรองรับผู้ป่วยที่ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)  
ต่อจากโรงพยาบาล และเพื่อให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 41196 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 
ประกอบกับหนังสือจังหวัดแพร่ ด่วนที่สุด ที่ พร 0023.3/ว 3253 
ลงวันที่ 23 กรกฎาคม  2564 จึงได้ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 24,752 บาท (สองหมื่น-  
ส่ีพันเจ็ดร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน) โดยโอนงบประมาณจากแผนงาน
พาณิชย์ งานตลาดสด งบด าเนินงาน ประเภทค่าใช้สอย (รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ) 
โครงการตลาดสดน่าซื้อ จ านวน 24,752 บาท (สองหมื่นส่ีพันเจ็ดร้อย
ห้าสิบสองบาทถ้วน) ไปตั้งจ่ายเป็นรายการโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์
ส่งเสริมอาชีพและการท่องเที่ยวเทศบาลต าบลวังช้ิน แผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โดยมีรายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้ายญัตตินี้ 
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นางมัณฑนา  ไชยแก้ว  -ตามที่นายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติ,บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประธานสภาเทศบาล  ประกอบการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (ส านักปลัดเทศบาล)  
ให้สมาชิกได้ทราบไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปราย  
เชิญค่ะ 

 
- ถ้าไม่มี  ดิฉันขอมติว่า ท่านใดอนุมัติตามญัตติ เร่ือง  ขออนุมัติโอน 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ตามที่ท่านนายกเสนอ กรุณายกมือค่ะ (นับ)  
ท่านใดไม่อนุมัติให้โอน กรุณายกมือค่ะ (นับ) 
 

มติที่ประชุม  อนุมัติใหโ้อนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือไปต้ังจ่าย 
เป็นรายการใหม่ (ส านักปลัดเทศบาล) ตามที่นายกฯ เสนอ จ านวน 11 ท่าน ไม่เห็นชอบ – ท่าน  
งดออกเสียง 1 ท่าน 
 

5.๔ ญัตติของนายกเทศมนตรีต าบลวังช้ิน  เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  (ส านักปลัดเทศบาล) 
 
นางมัณฑนา   ไชยแก้ว  -ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อที่ประชุมค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล  
 
นายจ าเริญ  กิมประสิทธ์ิ  -เรียนประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
นายกเทศมนตรี   ข้าพเจ้านายจ าเริญ  กิมประสิทธ์ิ นายกเทศมนตรีต าบลวังช้ิน ขอเสนอ 

ญัตติขออนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ของส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลวังช้ิน โดยมีหลักการและ
เหตุผลในการขออนุมัติโอนงบประมาณ ดังนี้  หลักการ ตามประกาศ
เทศบาลต าบลวังช้ิน เร่ือง การใช้เทศบัญญัติ เร่ือง งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 18 กันยายน 2563 โดยมี
ผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 และตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด ๔ การโอนและการแก้ไขเปล่ียนแปลง- 
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งบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดย
การโอนเพิ่ม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอน
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  เหตุผล
เนื่องจากการตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ มีการจ าแนกรายจ่ายผิดประเภท 
และไม่เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 
0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ซึ่งข้อเท็จจริงรายการ
เก้าอี้พลาสติกอยู่ในประเภทวัสดุส านักงาน จึงท าให้ไม่สามารถ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ ประกอบกับงบประมาณแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุ
ส านักงาน (ส านักปลัดเทศบาล)  จ านวน  55,๐00 บาท (ห้าหมื่น 
ห้าพันบาทถ้วน) ปัจจุบันมีงบประมาณคงเหลือ 22,284 บาท  
(สองหมื่นสองพันสองร้อยแปดสิบส่ีบาท) ซึ่งไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่าย
ที่เกิดขึ้นในงบประมาณนี้ เพื่อให้มีงบประมาณเพียงพอต่อการเบิกจ่าย 
และด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอโอนงบประมาณ 
จ านวน  24,000 บาท (สองหมื่นส่ีพันบาทถ้วน)  แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป  งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
ส านักงาน เก้าอี้พลาสติก (ส านักปลัดเทศบาล) จ านวน ๒๔,๐00 บาท 
(สองหมื่นส่ีพันบาทถ้วน) ไปตั้งจ่ายเพิ่มในประเภทวัสดุส านักงาน 
จ านวน 24,๐๐๐ บาท (สองหมื่นส่ีพันบาทถ้วน)  โดยมีรายละเอียด
ตามเอกสารแนบท้ายญัตตินี้  

    
นางมัณฑนา  ไชยแก้ว  -ตามที่นายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติ,บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประธานสภาเทศบาล  ประกอบการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ (ส านักปลัดเทศบาล) ให้สมาชิกได้ทราบไปแล้วนั้น  
มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปราย เชิญค่ะ 

 

- ถ้าไม่มี  ดิฉันขอมติว่า ท่านใดอนุมัติตามญัตติ เร่ือง  ขออนุมัติโอน 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
ตามที่ท่านนายกเสนอ กรุณายกมือค่ะ (นับ) ท่านใดไม่อนุมัติให้โอน 
กรุณายกมือค่ะ (นับ) 
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มติที่ประชุม  อนุมัติใหโ้อนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  
(ส านักปลัดเทศบาล) ตามที่นายกฯ เสนอ จ านวน 11 ท่าน ไม่เห็นชอบ – ท่าน งดออกเสียง 1 ท่าน  
 
ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอ่ืน  ๆ
  
นางมัณฑนา   ไชยแก้ว   -ส าหรับวาระที่ ๖ เร่ืองอื่นๆ มีท่านสมาชิกท่านใดมีเร่ืองที่จะแจ้งหรือ 
ประธานสภาเทศบาล  สอบถามบ้าง ขอเชิญค่ะ  
 
นางมุกดา  จันทร์ค า  -เรียนคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาทุกท่าน  
สมาชิกสภาเทศบาล  ดิฉันได้รับแจ้งจากพ่อค้าในตลาดสดเทศบาลต าบลวังช้ินว่ารางริน 

ของตลาดสดเทศบาลร่ัวซึม ประกอบกับฝนตกหนัก ท าให้พ่อค้าแม่ค้าได้รับ
ความเดือดร้อน และประตูห้องน้ าช ารุดไม่สามารถใช้งานได้ ขอให้
ด าเนินการแก้ไขด้วยค่ะ 
 

นายจ าเริญ  กิมประสิทธ์ิ  -ขอมอบให้รองวิรัช เป็นผู้ช้ีแจงครับ 
นายกเทศมนตรี  
 
นายวิรัช  เครือค า  -ในส่วนของรางรินนั้น กระผมได้ปรึกษาปลัดเทศบาลและผอ.กอง 
รองนายกเทศมนตรี สาธารณสุขฯ แล้ว ได้ข้อสรุปว่าจะด าเนินการแก้ไขปัญหาไปก่อน แต่จะ

ขอโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ต่อสภาเทศบาล
ในการประชุมคร้ังหน้าครับ   

  
นายประกอบ  อินสุริยา  -ขออนุญาตเพิ่มเติมครับ การซ่อมแซมรางรินสามารถใช้งบประมาณ 
เลขานุการสภาเทศบาล จากค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมได้  ให้กองสาธาณสุขฯ ขออนุมัติด าเนินการ

ซ่อมแซมได้เลยครับ  ในส่วนห้องน้ าของตลาดสด กระผมขอลงไปตรวจสอบ
อีกคร้ัง  

     
นางรัตนาภรณ์  ชัยนาม  -เรียนคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาทุกท่าน  
สมาชิกสภาเทศบาล ดิฉันขอแจ้งเร่ืองถังขยะซึ่งไม่มีฝาปิด บริเวณหน้าบ้านผู้ใหญ่วาเนตร 

และผู้ช่วยนุจรีรัตน์  จุดละ ๒ ถัง เวลาฝนตกท าให้มีน้ าขังจนท าให้เกิด
กลิ่นเหม็น ขอให้ด าเนินการแก้ไขด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ 
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นายบ าเหน็จ  โนราช  -เรียนคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาทุกท่าน  
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมขอแจ้งเร่ืองถนนสายด้านหน้าและซอยด้านข้างโรงพยาบาล 

วังช้ินบริเวณข้างทางมีหญ้าขึ้นรก และอีกเร่ืองคือบริเวณห้าแยก 
ถนนบ้านนาใหม่ พื้นผิวถนนเป็นหลุมบ่อ เกรงจะเป็นอันตรายต่อผู้ใช้
เส้นทาง ขอให้ด าเนินการแก้ไขด้วยครับ 

 
นางสาวฤษินี  หลวงยศ  -เรียนคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาทุกท่าน  
สมาชิกสภาเทศบาล ดิฉันขอสอบถามเร่ืองถังขยะ เนื่องจากถนนบางสายในพื้นที่บ้านนาใหม่ 

ม.8 ไม่มีถังขยะ หากจะขอถังขยะเพิ่มเติม จะต้องด าเนินการอย่างไรคะ  
 

นางพนอ  วันมูล  -เรียนคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาทุกท่าน 
ผอ.กองสาธารณสุขฯ ดิฉันขอเรียนให้ทราบดังนี้ค่ะ เบ้ืองต้นกองสาธารณฯ ได้ด าเนินการ 

ขออนุมัติจัดซื้อถังขยะไปแล้ว แต่ถนนบางสายในเขตเทศบาล 
ได้ก าหนดให้เป็นถนนปลอดถังขยะจึงไม่มีถังขยะตั้งอยู่ หากต้องการ
เพิ่มเติม ทางกองสาธารณสุขฯ จะได้ลงพื้นส ารวจต่อไป 
 

นางสาวฤษินี  หลวงยศ -ดิฉันขอสอบถามเพิ่มเติมค่ะ โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
สมาชิกสภาเทศบาล ถนนสายร.ร.บ้านนาใหม่ ที่บรรจุในเทศฯ 64 ยังคงจะด าเนินการ

หรือไม่อย่างไร อีกเร่ืองคือ การขายของบริเวณหน้าที่ว่าการอ าเภอวังช้ิน 
ปัจจุบันทุกท่านจะเห็นว่ามีผู้ค้ากว่า ๑๐ ราย ไม่ว่าจะเป็นการขายผลไม้ 
หรือลอตเตอร่ี  พ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดเทศบาลได้ฝากสอบถามมาว่า
การค้าขายบริเวณดังกล่าวมีการจัดระเบียบ และเก็บค่าธรรมเนียม
หรือไม ่

 
นายพิชิตพงษ์  บริสิน  -เรียนคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาทุกท่าน  
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมมีเร่ืองแจ้งดังนี้ครับ เร่ืองแรกกรณีเด็กที่ติดเช้ือโควิด มีไทม์ไลน์

ในตลาดสดเทศบาล นั้น ส่งผลให้มีผู้มาจับจ่ายสินค้าลดลง อยากให้ทาง
เทศบาลด าเนินการพ่นยาฆ่าเช้ือ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่มา
จับจ่ายสินค้า  เร่ืองที่สองห้องน้ าในตลาดสดเทศบาล ชักโครก/พื้น
กระเบ้ือง ช ารุด สุดท้ายชาวบ้าน ม.1 ฝากสอบถามเข้ามาว่าโครงการ
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณโรงฆ่าสัตว์เก่า ที่บรรจุในเทศ
บัญญัติฯ 64 นั้น จะด าเนินการเมื่อไหร่ เนื่องจากอาคารที่ใช้อยู่ใน
ปัจจุบันคับแคบ ไม่เพียงพอกับจ านวนประชาชนที่เข้ามาประชุมหมู่บ้าน
ในแต่ละคร้ัง 

/นายจ าเริญ... 
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นายจ าเริญ  กิมประสิทธ์ิ  -ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้แจ้งเร่ืองต่างๆ ส าหรับการจ าน่ายสินค้า 
นายกเทศมนตรี บริเวณหน้าที่ว่าการอ าเภอวังช้ิน นั้น กระผมลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมแล้ว 

แต่ด้วยสถานการณ์โควิด ท าให้เศรษฐกิจแย่ จึงต้องอนุโลมให้มีการ
จ าหน่ายสินค้าบริเวณนั้นไปก่อน แต่เบ้ืองต้นเทศบาลก็พยามยามดูแล
เร่ืองความสะอาด ส่วนเร่ืองถังขยะก็เป็นนโยบายตั้งแต่คณะผู้บริหาร 
ชุดก่อนที่จะให้เป็นถนนปลอดถังขยะ แต่ก็ได้แจ้งให้กองสาธารณะสุขฯ 
ได้เพิ่มเติมเฉพาะจุดถังขยะติดเช้ือ เพื่อให้ประชาชนได้ทิ้งขยะประเภท
หน้ากากอนามัยฯลฯ 
 

นางพนอ  วันมูล  -ดิฉันแจ้งเร่ืองกรณีการฉีดพ่นน้ ายาฆ่าเช้ือนะคะ ฝากทุกท่าน 
ผอ.กองสาธารณสุขฯ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบด้วย  ซึ่งสมาคมโรคติดเช้ือแห่งประเทศ

ไทยได้มีค าแถลงออกมา ดังนี้ ค่ะ ในขณะนี้ ประเทศไทยมีผู้ป่วย 
COVID-19 ต่อเนื่องกันมาเป็นระยะเวลานานพอสมควร ด้วยความ
กังวลเร่ืองของการปนเป้ือนเช้ือในสถานที่สาธารณะต่างๆ และที่พัก
อาศัย ตลอดจนในร่างกายของผู้ป่วย จึงเกิดการปฏิบัติที่หลากหลาย
ด้วยความเข้าใจคลาดเคล่ือนว่าจะช่วยท าลายเช้ือ หรือลดความเส่ียงต่อ
การติดเช้ือ เช่น การฉีดพ่นน้ ายาฆ่าเช้ือบนร่างกายของบุคคลทั่วไป ทั้ง
ในลักษณะของการสร้างอุโมงค์ให้เดินผ่านหรือเดินผ่านไปตามทางเดิน
ปกติ การฉีดพ่นน้ ายาฆ่าเช้ือบนถนนหรือสถานที่สาธารณะต่างๆ 
ตลอดจนภายในอาคารบ้านเรือนที่พักอาศัยหรือร้านค้า ทางสมาคมโรค
ติดเช้ือแห่งประเทศไทย ขอเรียนช้ีแจงว่า 1. การฉีดพ่นท าลายเช้ือบน
ร่างกายของบุคคล ไม่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยต่อการติดเช้ือ เนื่องจาก
หากบุคคลมีเช้ือไวรัสอยู่เช้ือจะอยู่ที่ทางเดินหายใจ ซึ่งการพ่นยาฆ่าเช้ือ
ในลักษณะดังกล่าว จะไม่สามารถท าลายเช้ือได้ นอกจากนี้ ยาฆ่าเช้ือยัง
อาจจะเป็นอันตรายต่อคนได้ จึงไม่ควรท าโดยเด็ดขาด การป้องกันการ
แพร่เช้ือที่ถูกต้อง คือการรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล การใช้หน้ากาก
อนามัยอย่างถูกต้อง และการรักษาความสะอาดของมือ 2. ไม่มีความ
จ าเป็นที่จะต้องฉีดพ่นน้ ายาฆ่าเช้ือหรืออบฆ่าเช้ือด้วยสารเคมีต่างๆ บน
ถนน สถานที่สาธารณะ หรืออาคารบ้านเรือนใดๆ ไม่ว่าในสถานที่นั้นจะ
มีผู้ป่วยโรคนี้หรือไม่ การปฏิบัติดังกล่าว เป็นการส้ินเปลืองโดยเปล่า
ประโยชน์ เพราะไม่ช่วยลดความเส่ียงต่อการติดเช้ือแต่ประการใด 
นอกจากนี้ หากในบริเวณนั้นมีเสมหะหรือสารคัดหล่ังจากทางเดิน
หายใจของผู้ป่วยที่ยังไม่แห้ง การฉีดพ่นน้ ายา อาจท าให้เช้ือฟุ้งกระจาย
ขึ้นมา เป็นอันตรายได้ หากจะท าความสะอาดในกรณีที่มีผู้พักอาศัยหรือ 

/ผู้ใช้บริการ... 
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 ผู้ใช้บริการป่วยเป็นโรคนี้ แนะน าให้ใช้วิธีเช็ดถูด้วยน้ ายาฆ่าเช้ือ ซึ่งมี

รายละเอียด สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ 
https://www.idthai.org 
 

นายวิรัช  เครือค า -โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายร.ร.บ้านนาใหม่ 
รองนายกเทศมนตรี  และโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณโรงฆ่าสัตว์เก่า นั้น 

ขณะนี้ได้ขอความอนุเคราะห์ช่างจากอบต.ใกล้เคียงช่วยประมาณการให้ 
เนื่องจากเทศบาลมีบุคลากรไม่เพียงพอ อีกทั้งไม่มีผอ.กองช่าง  
หากด าเนินการไม่ทันในปีงบประมาณ จะขออนุมัติกันเงินต่อสภาไว้ 
 

นายจ าเริญ  กิมประสิทธ์ิ  -ขอเชิญปลัดเทศบาล ช้ีแจงต่อครับ 
นายกเทศมนตรี    
 
นายประกอบ  อินสุริยา  -เร่ืองตลาดสดเทศบาล ถึงไม่ได้ฉีดพ่นน้ ายาฆ่าเช้ือแต่ก็มีการล้างตลาด 
เลขานุการสภาเทศบาล ด้วยน้ ายาไฮเตอร์ ทุกวันพุธ ขอให้สมาชิกสภาทุกท่านช่วยแจ้งให้พ่อค้า

แม่ค้าทราบด้วยครับ  
 

    -วันก่อนผมได้ให้เจ้าหน้าที่ไปตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณถนนข้างที่ท าการกลุ่มสตรี 
พบว่ามีคนแอบน าขยะมาทิ้งจ านวนมาก  จึงให้กองสาธารณสุขฯ น าป้าย
ห้ามทิ้งขยะ พร้อมทั้งแจ้งโทษปรับ ไปติดตั้งบริเวณดังกล่าวด้วยครับ 
 
-เร่ืองขยะติดเช้ือ เช่น หน้ากากอนามัย หรือแพมเพิส  ขอให้ทุกท่าน 
ช่วยคัดแยกด้วยนะครับ  และขอให้ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
ทั้งนี้ผมจะมอบให้กองสาธารณสุขฯ ท าหนังสือแจ้งผู้ใหญ่บ้าน 
เพื่อประชาสัมพันธ์เร่ืองนี้อีกทางหนึ่ง 
 
-ในส่วนของงานวางท่อประปา  ตอนนี้ทางผู้รับจ้างได้ขอน าคนงานเข้า
มาแล้ว แต่หากจะให้กักเป็นเวลา 14 วัน นั้น ไม่สามารถจะแบกรับ
ค่าใช้จ่ายได้ อีกทั้งเกรงว่าจะส่งงานไม่ทันตามก าหนด  ผมได้แจ้งให้กอง
สาธารณสุขฯ จัดหาที่พักบริเวณอาคารส านักงานเทศบาลเดิมไว้ให้  แล้วให้
ออกไปท างานเฉพาะหน้างานเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ออกนอกพื้นที่ที่ก าหนด
ครับ 

 
 

/นางสาวฤษินี... 
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นางสาวฤษินี  หลวงยศ -ดิฉันขอสอบถามเพิ่มเติมค่ะ ต าแหน่งผอ.กองช่างที่ว่างอยู่ เราจะมีการ 
สมาชิกสภาเทศบาล  แก้ไขอย่างไรคะ 

 
นายประกอบ  อินสุริยา  -ในส่วนเร่ืองต าแหน่งผอ.กองช่าง เราติดในเร่ืองระเบียบ/ข้อกฎหมาย  
เลขานุการสภาเทศบาล ท าให้ไม่สามารถประกาศรับโอนเองได้ ต้องรอกรมฯ จัดสรรมาครับ  
      
นางมัณฑนา   ไชยแก้ว   -สมาชิกท่านใดมีเร่ืองอื่นๆ ที่จะเสนออีกหรือไม่ (ไม่มี)  ถ้าไม่มี   
ประธานสภาเทศบาล ดิฉันขอปิดการประชุมเพียงเท่านี้  ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร 

สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ ที่น าโดยท่าน
ปลัดเทศบาลต าบลวังช้ิน ดิฉันขอปิดการประชุม  

 
ปิดประชุมเวลา  11.40น. 
 
 
 

  (นายประกอบอินสุริยา)  
       เลขานุการสภาเทศบาลต าบลวังช้ิน 

                                                                   ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
/คณะกรรมการ... 
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คณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาลต าบลวังช้ิน  

 ได้ตรวจร่างรายงานการประชุม สภาเทศบาลต าบลวังช้ินแล้ว  
        เมื่อวันที่  ๓1  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 

     (ลงช่ือ)       มุกดา  จันทร์ค า ประธานกรรมการ 
              ( นางมุกดา  จันทร์ค า ) 
 
 

      (ลงช่ือ)       สุภาภรณ์  ธีรกุล  กรรมการ 
               ( นางสุภาภรณ์  ธีรกุล ) 
 
 
                                     (ลงช่ือ)   ส าราญ  ชาตารักษณ์ กรรมการและเลขานุการ 

          ( นายส าราญ  ชาตารักษณ)์ 

 

 

 
        สภาเทศบาลต าบลวังช้ิน 
วันที่  ๑๖  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
           สภานี้รับรองแล้ว 

 
         มัณฑนา  ไชยแกว้ 
     ( นางมัณฑนา  ไชยแก้ว ) 
ประธานสภาเทศบาลต าบลวังช้ิน            

 

 
 


